

กองกิจการนิสิต ได้นำแนวคิดที่สำคัญ 2 ประการ คือ การให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงความต้องการที่จะหาทางความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้แก่เพื่อนนิสิตด้วยกันเอง แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่น้องช่วยกัน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปี 2533 ได้มีการพิจารณารูปแบบวิธีต่างๆ ที่จะนำแนวคิดนี้ให้เกิดรูปธรรม จึงมีข้อสรุปให้มีการจัดตั้งรูปแบบของกองทุนกลาง เงินช่วยเหลือให้กับนิสิตผู้ประสบภัยต่างๆ ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต จะได้จากเงินทบจากนิสิตทุกคน ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกนโยบายว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ. 2537 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและ

บรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ให้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่นิสิตที่ดำรงสถานภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ

1. สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นผลเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่รวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนิสิต หรือผู้ที่นิสิตมีส่วนจ้างวานให้ก่อเหตุขึ้น หรือจากการกระทำผิดวินัยนิสิต หรือการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง
2. กรณีที่นิสิตเสียชีวิต เงินช่วยเหลือให้นิสิตให้จ่ายแก่บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ตามลำดับ ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น อธิการบดีจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองในขณะที่นิสิตเสียชีวิต ตามที่เห็นสมควร
3. การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ได้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มิลิทธิ โดยยื่นคำร้องขอรับเงินผ่านกองกิจการนิสิต หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดที่มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการช่วยเหลือให้เป็นอันระงับไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิตเป็นผู้พิจารณา และตรวจสอบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และอาจเพิกถอน ระเบียบหรือเรียกคืนเงินค่าช่วยเหลือในกรณีที่พบว่านิสิตแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และถือว่านิสิตผู้นั้นกระทำความผิดวินัย สำหรับใบรายได้ของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท จะนำเข้าสู่สมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ต่อไป